

สรุปมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต (ก.จ.จ.ภูเก็ต)

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ชั้น ๒)

ฯลฯ

ลำดับที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	หมายเหตุ
<b>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๖ เรื่อง ประกอบด้วย</b>			
๑	ยกเลิกรายงานการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือก ให้ ก.จ.	รับทราบ	
๒	รายงานการประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	รับทราบ	
๓	รายงานการแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น	รับทราบ	
๔	รายงานการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ เลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	รับทราบ	
๕	การประชาสัมพันธ์และชี้แจงปัญหาการชะลอการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕	รับทราบ	
๖	รายงานการแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (เฉพาะราย)	รับทราบ	
<b>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน ๑๐ เรื่อง ประกอบด้วย</b>			
๑	ขอความเห็นชอบปรับโอนพนักงานครูเทศบาลมารับราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ราย นางธิดาวรรณ ไพศาลกิจสงวน ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.๑ เลขที่ตำแหน่ง ๒๘๗๔๘-๒ สังกัดเทศบาลตำบลเชิงทะเล มาดำรงตำแหน่ง ครู เลขที่ตำแหน่ง ๑๙๙๔๑-๒ ประจำโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู ๒๕๐๒) สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	เห็นชอบ	
๒	ขอความเห็นชอบกำหนดเลขที่ตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรอัตรา บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน ๔ อัตรา	เห็นชอบ	
๓	ขอความเห็นชอบการขอโอนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอนุภาพ เพชรศรี ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ๕ เลขที่ตำแหน่ง ๐๕-๐๕๑๕-๐๐๔ สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ไปดำรงตำแหน่ง วิศวกรโยธา ๕ สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เห็นชอบ	
๔	ขอความเห็นชอบการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ราย นางสาวอุรพร แก้วเจือ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ เลขที่ตำแหน่ง ๐๓-๐๒๐๑-๐๐๔ สังกัดกองแผนและงบประมาณ โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ	เห็นชอบ	

ลำดับที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	หมายเหตุ
๕	ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน ราย นางสาวฮาซาน๊ะ ถิ่นนา	เห็นชอบ	
๖	ขอความเห็นชอบย้ายและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรง ตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ ราย นางสาวปริญญา ทองใย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง ๔ เลขที่ตำแหน่ง ๐๔-๐๓๐๓-๐๐๒ อัตราเงินเดือนชั้น ๑๐,๔๔๐.- บาท สังกัดกองคลัง ย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๔ เลขที่ ตำแหน่ง ๐๖-๐๒๐๑-๐๑๐ สังกัดกองสาธารณสุข โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือน ในชั้นเดิม	เห็นชอบ	
๗	ขอความเห็นชอบการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเลื่อนและ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่ง ระดับควบขั้นต้น โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นบันทึกความเห็น ควรเลื่อนระดับได้ จำนวน ๙ ราย	เห็นชอบ	
๘	ขอความเห็นชอบการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ที่มีประสบการณ์ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ราย นายวีระศักดิ์ บุญเพชร ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๔ สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยให้ มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ	เห็นชอบ	
๙	ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน ราย นายสุวินิช แก้วแสงขวัญ	เห็นชอบ	
๑๐	ขอความเห็นชอบการหาหรือคุณวุฒิการศึกษาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นายเสถียร แก้วพระปราบ ว่าคุณวุฒิการศึกษาเป็นไปตามหนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๓๗.๒/๒๗ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง การหาหรือคุณวุฒิ การศึกษา หรือไม่	เห็นชอบ	

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต